

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ตั้งตำบลลำปาว ในท้องที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลบึงวิชัย
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลบึงวิชัย
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๙	ตำบลบึงวิชัย
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลบึงวิชัย
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลบึงวิชัย
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลบึงวิชัย
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลบึงวิชัย

หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลบึงวิชัย
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลบึงวิชัย
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๒๐	ตำบลบึงวิชัย

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโนนศิลา อำเภอสหสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยแซ่ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกุดฟ้าผ่า เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยสีทน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลเว่อ อำเภอฆางตลาด และตำบลหนองบัว อำเภอสหสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำป่าว เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลบึงวิชัย (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกุดฟ้าผ่า เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลลำพาน และตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำป่าว เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือริมถนนด้านทิศตะวันออกของทางหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำป่าว เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอสหัสขันธ์

ตั้งตำบลนามะเขือ ในท้องที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลโนนศิลา
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลโนนศิลา
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลโนนศิลา
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลโนนศิลา
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลโนนศิลา
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลโนนศิลา
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลโนนศิลา
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลหมู่ม่น

หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลหมู่ม่น
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลหมู่ม่น
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลหมู่ม่น

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลโนนศิลา อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือริมด้านทิศใต้ ของทาง หลวงสายสี่แยกสมเด็จ - สหพันธ์ เป็นแนว แบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลสมเด็จ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยป่าไร่ เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลโนนศิลา อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือสันภูค่าว ภูเป้ง เป็น แนวแบ่งเขต

ให้ตำบลโนนศิลา (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลโพน อำเภอสหพันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่กลาง โคกป่าช้า เป็นแนวแบ่งเขต
----------	--

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยบง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตมะเขือ และตำบลหมู่ม่น อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางหนองหล่ม และริมด้านทิศตะวันตกของถนนสายสี่แยก - สหัสขันธ์ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยสังกะและลำน้ำป่าว เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลหมู่ม่น (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลแซงบาดาล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยพริก เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือริมถนนด้านทิศใต้ของถนนสายสี่แยก - สหัสขันธ์ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยป่าไร่ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโพน อำเภอสหพันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยพริก และ
หนองหล่ม เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๘ เป็นต้นไป

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๘

มาลัย หุวะนันทน์

รองปลัดกระทรวง สังกัราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย